



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มที่ 4 : การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผสมผสาน (Milestone+Output+Outcome)

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
ตัวชี้วัดที่	ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
คำนิยาม	<p>“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ำยา หรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน 2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค 4. ค่าห้อง ค่าอาหาร 5. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี <p>“ผู้มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรสและบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะ แต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ</p> <p>“หลักฐานการเบิกจ่าย” หมายความว่า ผู้มีสิทธิต้องมีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านานาญ) และบุคคลในครอบครัว(ยื่นแบบ 7127) ทุกครั้งที่ใช้สิทธิต้องยื่นบัตรประชาชน</p>
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานการบริหารการเงินและบัญชี จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) และทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รายงานข้อทักท้วงจากกลุ่มตรวจสอบ
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	การส่งเบิกในระบบ E-Clam ผ่าน สปสช.
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	เงินรับโอนจากกรมบัญชีกลาง (กรณีเงินรับโอนจากกรมบัญชีกลางหลังจากคีย์เบิกผ่านระบบ E-Clam สป.สช. ภายใน 15 วันหลังจากยื่นค่าเบิก) (กรณียื่นอุทธรณ์เนื่องติด C ต่างๆ)
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)	
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	วิเคราะห์สถานการณ์การลุกลามนี้ คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ปี 2562-2565	1	-รายงานการวิเคราะห์ลุกลามนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางปี 2562-2565
2	-จัดทำแผนการเบิกจ่ายผ่าน ระบบ E-Clam ปี 2562-2566	1	-แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายลุกลามนี้คำรักษาพยาบาลจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง
3	-ดำเนินการตามแผนการเร่งรัด การเบิกจ่ายลุกลามนี้คำ รักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางผ่านระบบ E- Clam	1	-ผลการดำเนินงานจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Clam
4	-รายงานลุกลามนี้คำรักษาพยาบาล จ่ายตรงคงค้างไม่เกิน 3 เดือน ปี 2565	1	รายงานสรุปลุกลามนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
5	-รายงานลุกลามนี้คำรักษาพยาบาล จ่ายตรงคงค้างไม่เกิน 1 เดือน ปี 2565	1	รายงานสรุปลุกลามนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
	คะแนนรวม	5	

มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัด:

P: การประสานงานกับงานกับกลุ่มงานบริการคลินิกตรวจรักษาและประเมินผลงานทางการเงิน

I: พัฒนาโปรแกรม HOS

R: ผลักดันให้มีการคีย์ข้อมูลในระบบ HOS ให้ครบถ้วนถูกต้อง

A: เสนอแนวทางพัฒนาและปัญหาในการประชุมกลุ่มประกัน

B: ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินคำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกรมบัญชีกลางเสมอเพื่อได้
ข้อมูลที่ชัดเจนตามระเบียบใหม่การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562

